
 

Erindi íbúa í hverfinu dags. 18. október 2022 um umferðaröryggismál í Úlfarsárdal 

 

Fundur í Íbúaráði október 2022  ??? 

 

Gatnamótin inn í hverfið okkar Úlfarsárdal Lambhagavegur – Mímisbrunnur. Þarna hafa orðið mjög 

mörg slæm slys í gegnum árinn hraðakstur er stundaður eftir Lambhagaveginum í báðar áttir , ef ekki 

er ætlunin að beygja inn í hverfið upp Mímisbrunn. Bílar sem koma upp brekkuna að Bauhaus sjást 

mjög seint og sýna stefnuljós ennþá seinna  eða ekki. Þarna er þörf á hraðahindrun beggja vegna  upp 

og niður Lambhagavegin, NÚNA. 

__________________________________________________________________________________

______-- 

 



Hringtorgið sem flytur alla umferð inn í Úlfarsárdal + Leirtjörn. Þarna vantar allar gangbrautar 

merkingar (Sebrabraut) og lýsingu. Mikið hjólað og gengið þarna yfir og rafskúturnar skjótast sem 

rakettur án þess að möguleiki sé að bregðast við.  Bílar sem koma upp að hringtorginu og beygja inn 

til hægri á  Úlfarsbrautina sjá ekki og virða ekki ómerkta gangbraut. EKKI SEINNA EN STRAX. 

__________________________________________________________________________________

____________ 

 

Hringtorgið inn á Vesturlandsveg  neðan Bauhaus Úlfarsfellsvegur. Þarna hefðu átt að koma 2 

akreinar inn á torgið fyrir 10 árum, í þessi 10 ár hefur verið baráttan að kenna fólki að keyra við 

kantstein vinstri og hægri fyrir innri til Reykjavíkur og ytri Mosó innákeyrslu, miklar þrenginga þrautir. 

( líkt og þétting byggðar) Mikið blikkað og stefnuljós til vinstri og hægri til að bílstjórar staðsetji sig 

rétt fyrir sjálfbært og steinrunnið gatnakerfi borgar og ríkis. Tvær akreinar STRAX á 16 ár afmæli 

Úlfarsárdals. 

G.Ben  

Á vaktinni 

 


